

Số: 40 /KH-UBND

P. Hoàng Văn Thụ, ngày 06 tháng 03 năm 2024

KẾ HOẠCH
Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 20/02/2024 của BCĐ công tác bảo vệ bí mật nhà nước thành phố Bắc Giang về công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024, UBND phường Hoàng Văn Thụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ phường tới các TDP về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước (sau đây gọi là BMNN); qua đó đưa công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn phường đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBND phường trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

3. Tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Qua đó, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tấn công, thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt bí mật nhà nước của các thế lực thù địch và phần tử xấu. Đề ra các biện pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND phường

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố về công tác bảo vệ bí mật nhà nước như: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Quy chế số 05-QC/TU

ngày 07/5/2021 của Tỉnh ủy Bắc Giang về bảo vệ bí mật nhà nước của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 07/QĐ-ĐĐBQH ngày 14/4/2022 của ĐĐBQH tỉnh về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của ĐĐBQH tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Bắc Giang; Quy chế số 05-QC/TU ngày 18/6/2021 của Thành ủy Bắc Giang về bảo vệ bí mật nhà nước của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; Nội quy Bảo vệ Bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND thành phố Bắc Giang,..

Chủ động rà soát và triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước; không để các thế lực thù địch và các loại đối tượng lợi dụng, móc nối, tuyển lựa để thu thập bí mật nhà nước. Quán triệt, chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức, người lao động nghiêm cấm soạn thảo, lưu trữ văn bản, tài liệu BMNN trên máy tính có kết nối internet; truyền đưa, đăng tải, phát tán BMNN qua không gian mạng như zalo, mocha, facebook, instagram... Khi phát hiện các vụ, việc có dấu hiệu liên quan đến đăng tải, phát tán tài liệu bí mật nhà nước trên không gian mạng hoặc lộ, lọt, mất, thất lạc tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý khẩn trương đề xuất báo cáo với lãnh đạo UBND phường, phối hợp với cơ quan chức năng xem xét, xử lý và kịp thời báo cáo với Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước thành phố (*qua Công an thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước*).

Giao Bộ phận Văn phòng HĐND - UBND phường phối hợp với Công an phường theo dõi, thống kê, tổng hợp báo cáo hàng tháng kết quả thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước (mốc thời gian tính từ ngày 13 tháng liền kề đến ngày 13 tháng kế tiếp, theo mẫu thống kê báo cáo kèm theo báo cáo lãnh đạo UBND phường và gửi về Ban Chỉ đạo thành phố (*qua Đội An ninh - Công an thành phố*) theo quy định.

2. Công an phường

Giao Công an phường làm tốt vai trò tham mưu cho UBND phường triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn; phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND phường chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức làm việc với Đoàn kiểm tra của các cấp về công tác bảo vệ BMNN, việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn phường. Tham mưu thực hiện tốt

các văn bản chỉ đạo của các cấp triển khai thực hiện về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...

Hướng dẫn các ngành, đơn vị, bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác bảo vệ BMNN, đặc biệt là công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng; quản lý chặt chẽ các thiết bị điện tử lưu trữ thông tin BMNN (USB, thẻ nhớ...). Kịp thời phát hiện, tổ chức xác minh, điều tra và đề xuất xử lý nghiêm các vụ, mất bí mật nhà nước theo quy định. Phối hợp tổng hợp số liệu, hằng tháng báo cáo cấp trên theo quy định.

3. Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng UBND phường

Phối hợp với Công an phường trong công tác tham mưu cho BCD bảo vệ BMNN, tăng cường công tác rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ BMNN.

Tiến hành rà soát thực trạng hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Xây dựng kế hoạch công tác bảo vệ BMNN, báo cáo kết quả thực hiện

Trên đây là Kế hoạch bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ năm 2024. Yêu cầu các ngành, đơn vị, bộ phận, CBCC phường có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về lãnh đạo UBND phường để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố (b/c);
- BCD bảo vệ BMNN thành phố (b/c);
- TT Đảng ủy, HĐND phường (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- UBMTTQ và các tổ chức CTXH (p/h);
- CBCC, Công an phường (t/h);
- Lưu: VT, CA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lưu Quang Sơn